

# Không để thiếu hàng hóa thiết yếu trong thời điểm có dịch Covid-19

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 hiện nay, để đáp ứng nhu cầu mua sắm hàng hóa thiết yếu của người dân, giữ vững ổn định thị trường, ngành Công Thương đã có những biện pháp gì? Phóng viên Báo Thái Bình có cuộc trao đổi với đồng chí Trần Huy Quân, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công Thương về nội dung này.



Hoạt động kinh doanh các mặt hàng thiết yếu trên thị trường ổn định.

**Phóng viên:** Hiện nay không ít người dân lo ngại khi có dịch Covid-19 thì các mặt hàng thiết yếu trên thị trường sẽ khan hiếm, thiếu hụt nên chủ động đi mua sắm tích trữ. Đồng chí có thể cho biết lo ngại đó của bà con có đúng không và ngành Công Thương đã có biện pháp gì để bảo đảm cân đối cung - cầu hàng hóa trên địa bàn tỉnh?

chuẩn bị nguồn hàng dự trữ để cung ứng cho thị trường khi cần thiết. Bên cạnh đó, Sở Công Thương đã thành lập đoàn kiểm tra các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ để nắm bắt tình hình, diễn biến thị trường và chỉ đạo các thương nhân thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch cũng như thị trường.

Tràng An, Neptune tham gia chương trình bình ổn thị trường và bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Đầu năm 2020, khi dịch Covid-19 bùng phát lần thứ nhất, được sự chỉ đạo của Bộ Công Thương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Sở Công Thương đã xây dựng phương án chuẩn bị nguồn hàng hóa chống dịch Covid-19 theo 3 tình huống (cung ứng hàng hóa cho các khu cách ly tập trung - tương đương 4.300 người; cung ứng hàng hóa cho 1 xã, phường, thị trấn - tương đương 7.000 người; cung ứng hàng hóa cho 1/2 số huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh - tương đương 1.000.000 người). Như vậy, nguồn cung hàng hóa thiết yếu bảo đảm phục vụ cho các tình huống trên địa bàn trong các trường hợp dịch bùng phát vẫn bảo đảm đáp ứng đầy đủ theo yêu cầu.

**Phóng viên:** Thừa đồng chí, có một vấn đề mà người dân luôn lo lắng đó là tình trạng đại lý, cửa hàng lợi dụng tình hình dịch để thực hiện hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá, trục lợi bất chính, gây thiệt hại cho người tiêu dùng. Để kiểm soát vấn đề này, ngành Công Thương có biện pháp gì?

**Đồng chí Trần Huy Quân:** Việc đầu cơ, găm hàng, tăng giá, trục lợi bất chính là có thể xảy ra, nhưng các đại lý, cửa hàng thực hiện hành vi này chiếm tỷ lệ thấp và chỉ diễn ra ở những nơi có những thông tin thất thiệt tạo ra hiệu ứng đám đông. Sở Công Thương sẽ phối hợp với lực lượng quản lý thị trường tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm khắc những trường hợp găm hàng, tăng giá quá mức, vi phạm luật cạnh tranh. Mặt khác, khuyến khích, động viên các cơ sở sản xuất, kinh doanh đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh cung ứng hàng hóa phục vụ thị trường, tăng thời gian bán hàng, nâng cao trách nhiệm xã hội gắn với sản xuất, kinh doanh.

**Phóng viên:** Để những nỗ lực của ngành Công Thương trong hoạt động bình ổn thị trường đạt hiệu quả, không xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa thiết yếu do chính việc người dân mua tích trữ hàng hóa quá nhiều không cần thiết, đồng chí có khuyến cáo gì với người tiêu dùng?

**Đồng chí Trần Huy Quân:** Với vai trò, chức năng, nhiệm vụ của ngành Công Thương, tôi đề nghị người tiêu dùng hãy bình tĩnh, không hoang mang, dao động trước diễn biến của dịch. Việc bảo đảm nguồn hàng thiết yếu phục vụ thị trường đã được ngành Công Thương có kế hoạch ngay từ đợt dịch thứ nhất và bảo đảm đủ hàng hóa thiết yếu trong từng trường hợp cụ thể. Hiện nay, giá một số mặt hàng như mì tôm, đậu ăn có tăng nhẹ, nguyên nhân là do người dân thực hiện Công điện số 05/CD-UBND, ngày 6/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp tục triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 nên không đi ăn sáng tại hàng quán mà tổ chức ăn sáng tại nhà, do đó nhu cầu có tăng hơn trước khi có Công điện số 05. Vì vậy, việc tăng giá chỉ mang tính thời điểm, cục bộ.

**Phóng viên:** Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

**KHẮC ĐUẨN**  
(thực hiện)

# Thần tốc truy vết, rà soát triệt để, không bỏ sót trường hợp nguy cơ

Trong phòng, chống dịch Covid-19, việc điều tra thông tin dịch tễ, khẩn trương truy vết, rà soát, không bỏ sót những trường hợp nguy cơ có vai trò đặc biệt quan trọng. Với phương châm khẩn trương, thần tốc, nhanh nhất nào tốt nhất, cùng với các ngành, địa phương trong tỉnh, ngành Y tế đang tập trung toàn lực để rà soát, truy vết người có nguy cơ liên quan đến bệnh nhân Covid-19 và người từ các ổ dịch về, từ đó sớm kiểm soát nguồn lây, khoanh vùng, ngăn không cho dịch lây lan ra diện rộng.

## Thần tốc truy vết

Sau khi nhận được thông tin trường hợp tại thôn Việt Nam Hòa, xã Bình Minh (Kiến Xương) có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, trong lịch trình di chuyển của bệnh nhân có về thôn Việt Nam Hòa, xã Bình Minh, ngay lập tức, đội cơ động phản ứng nhanh của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm Y tế huyện Kiến Xương lên đường, nhanh chóng có mặt tại thôn Việt Nam Hòa dù lúc đó đã là đêm muộn. Tại cơ sở, lực lượng y tế cùng chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan nhanh chóng khai thác, điều tra thông tin dịch tễ, lịch trình di chuyển của bệnh nhân; đồng thời, rà soát những người nguy cơ, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 và đưa ra các biện pháp cách ly cũng như phòng, chống dịch phù hợp.

Bà Phạm Thị Thu Thanh, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Kiến Xương cho biết: N.V.S là trường hợp thứ hai dương tính với SARS-CoV-2 tại xã Bình Minh. Lịch trình di chuyển của bệnh nhân có tiếp xúc với nhiều người trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Qua điều tra buổi đầu, đến ngày 8/5 chúng tôi đã rà soát được 35 trường hợp F1 và gần 80 trường hợp F2. Các trường hợp F1 đã được đưa đi cách ly tập trung ngay trong đêm, các trường hợp F2 được hướng dẫn theo dõi sức khỏe tại nhà. Việc rà soát vẫn đang được thực hiện tránh bỏ sót trường hợp nguy cơ.

Đêm ngày 7/5 cũng như rất nhiều đêm khác của lực lượng y tế dự phòng, họ vẫn tiếp tục thực hiện việc truy vết, rà soát những người liên quan đến Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương và các trường hợp liên quan đến người nhiễm, nghi nhiễm Covid-19. Dù mưa nắng, ngày nghỉ hay đêm muộn, bất cứ khi nào có thông tin họ lại lập tức lên đường bởi đó là nhiệm vụ quan trọng, không thể trì hoãn, sớm phút nào hay phút ấy.



Các biện pháp phòng, chống dịch được triển khai ngay trong đêm khi có thông tin về trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

## Quyết không bỏ sót những trường hợp nguy cơ

Thôn Thái Thuận, xã An Thái (Quỳnh Phụ) là nơi ghi nhận trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 vào sáng ngày 8/5. Khi có thông tin về kết quả xét nghiệm, ngay lập tức, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm Y tế huyện Quỳnh Phụ đã phối hợp với lực lượng y tế, công an và các ban, ngành liên quan của xã khẩn trương cùng rà soát những trường hợp nguy cơ. Ông Đoàn Đức Hợp, Chủ tịch UBND xã, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã An Thái cho biết: Cùng với 5 cán bộ y tế của tỉnh, huyện, 7 cán bộ địa phương đã vào cuộc, thực hiện rà soát liên tục, xuyên suốt, quyết tâm không bỏ sót những trường hợp nguy cơ. Sau khi truy vết được các trường hợp F1 lập tức đến nhà để điều tra, truy vết các trường hợp F2, F3. Đến chiều ngày 8/5 đã truy vết được 15 trường hợp F1 và hơn 50 trường hợp F2. Tuy nhiên, do một số trường hợp không nhớ hết lịch trình di chuyển, có người chưa khai báo chính xác nên việc rà soát, truy

vết còn gặp khó khăn. Song với quyết tâm truy vết đến cùng, không bỏ sót người có nguy cơ, chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện việc rà soát, truy vết.

Hiện nay, việc rà soát những trường hợp liên quan đến bệnh nhân Covid-19, người từ các ổ dịch về và người có liên quan đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương trở về Thái Bình; người có mặt tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều trong khoảng thời gian từ ngày 22/4 - 6/5 vẫn đang được các địa phương thực hiện nhằm kiểm soát nguồn lây. Bởi nếu chỉ để lọt một trường hợp có tiếp xúc gần với trường hợp dương tính thì nguy cơ lây nhiễm rất cao.

Bác sĩ Lưu Thị Ánh Tuyết, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết: Việc truy vết người tiếp xúc với ca bệnh là rất quan trọng để quản lý, tổ chức cách ly, điều trị và xử lý ổ dịch kịp thời, ngăn chặn dịch lây lan ra cộng đồng, nhất là đối với dịch Covid-19. Việc truy vết người tiếp xúc với người có xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính phải được thực hiện trên nguyên tắc: tiến

hành truy vết càng sớm càng tốt, ngay khi có thông tin ca bệnh; xác định các mốc dịch tễ trước, sau đó mới truy vết đến từng người tiếp xúc; sử dụng đồng thời nhiều lực lượng truy vết để tiến hành truy vết thật nhanh theo các mốc dịch tễ phát hiện được; áp dụng nhiều biện pháp truy vết; tập trung nguồn lực và thời gian để hoàn thành truy vết F1 trong thời gian sớm nhất; việc truy vết F2 thực hiện sau khi đã cơ bản hoàn thành truy vết F1...

Lực lượng tuyến đầu đang ngày đêm vất vả truy vết, rà soát, cách ly, lấy mẫu, khoanh vùng, dập dịch. Chung sức, đồng lòng phòng, chống dịch, ngay từ lúc này, mỗi người dân cần nâng cao ý thức trách nhiệm, thực hiện nghiêm khuyến cáo "5K" và các biện pháp phòng, chống dịch của trung ương và của tỉnh. Nếu có tiếp xúc gần với người nhiễm, nghi nhiễm Covid-19 phải thông tin ngay đến cơ sở y tế gần nhất và thực hiện khai báo y tế trung thực, tránh làm mất thời gian vàng trong việc truy vết, dập dịch.

**HOÀNG LÃNH**

## PHÚ XUÂN

# Tích cực chuẩn bị cho ngày hội lớn

Các hoạt động chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 ở xã Phú Xuân (thành phố Thái Bình) đang được tiến hành đúng quy trình, bảo đảm cho ngày bầu cử diễn ra an toàn, đúng luật, thực sự là ngày hội lớn của toàn dân.

Những ngày này, không khí tuyên truyền bầu cử ở xã Phú Xuân đang rộn ràng từ trung tâm xã đến các thôn. Đọc tuyên truyền trực chính rực rỡ màu đỏ cờ Tổ quốc, băng rôn, pa nô tuyên truyền cho ngày bầu cử. Ủy ban bầu cử xã chỉ đạo Tiểu ban Thông tin tuyên truyền tăng thời lượng tuyên truyền Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015 trên hệ thống truyền

thanh. Với cách làm đó, người dân đã cơ bản nắm rõ quyền và trách nhiệm trong việc lựa chọn những người đủ tiêu chuẩn bầu vào Quốc hội, HĐND các cấp. Bà Nguyễn Thị Minh, thôn Đại Lai 2 cho biết: Nhiều ngày qua, UBND xã và thôn thường xuyên tuyên truyền về bầu cử trên hệ thống truyền thanh. Băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền được treo khắp xã, thôn nên chúng tôi đều nắm được các quy định về

bầu cử và thời gian diễn ra bầu cử.

Ông Nguyễn Văn Thái, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã Phú Xuân cho biết: Nhờ quán triệt kỹ các văn bản, hướng dẫn của cấp trên, đến nay, xã đã tập trung thực hiện các bước của công tác bầu cử bảo đảm đúng quy định. Xã quán triệt tất cả các chi bộ, các đoàn thể trong sinh hoạt phải tuyên truyền, quán triệt, xác định rõ bầu

cử là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm 2021, mua đảng viên, hội viên, đoàn viên phải luôn nêu cao tính tiên phong, gương mẫu trong việc đi bầu cử cũng như chấp hành các quy định về bầu cử. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ ba, xã Phú Xuân đã thống nhất lập danh sách chính thức 48 người ứng cử đại biểu HĐND xã để cử tri bầu 28 đại biểu. Về cơ cấu: người ngoài Đảng 35,4%, nữ 48,5%, trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) 22,9%, tài cũ 37,5%. Xã Phú Xuân có 7.690 cử tri, trong đó hơn 4.100 cử tri nữ, 50 cử tri đủ 18 tuổi, 132 cử tri là giáo dân. Xã đã niêm yết danh sách cử tri để cử tri đến theo dõi, kiểm tra, kịp thời chính xác, bổ sung thông tin. Về cơ sở vật chất, các khu vực bỏ phiếu đang được khẩn trương tu sửa, trang trí. Chi ủy các chi bộ, các thôn, tổ dân phố tăng cường nắm bắt tình hình, dự luận xã hội liên quan đến bầu cử, những tâm tư, nguyện vọng, đề xuất chính đáng của nhân dân để kịp thời báo cáo, giải quyết những vướng mắc phát sinh ngay tại

cơ sở. Hiện nay, công tác bảo đảm an ninh trật tự tại Phú Xuân được tăng cường. Các hội nghị tại xã, các thôn, tổ dân phố được mua bảo đảm theo quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Thôn Đại Lai 2 là khu vực bỏ phiếu có đông cử tri nhất xã với 1.823 cử tri. Thôn đã triển khai các công việc để bảo đảm quyền, nghĩa vụ của mỗi cử tri. Bà Trịnh Thị Oanh, Trưởng thôn Đại Lai 2 cho biết: Thôn có các cử tri mới mua nhà, tới thuê trọ ở địa phương. Vì vậy, lãnh đạo thôn và các ban, ngành, đoàn thể đến từng ngõ, gõ từng nhà để bổ sung vào danh sách cử tri những trường hợp đăng ký tạm trú trên địa bàn có nguyện vọng tham gia bỏ phiếu tại địa phương. Đối với những cử tri có hộ khẩu thường trú tại địa phương nhưng đi lao động, học tập, công tác xa thì lãnh đạo thôn, các ngành, đoàn thể cùng với gia đình liên hệ trực tiếp, nếu cử tri không về tham gia bầu cử tại địa phương thì được lập danh sách riêng theo dõi, tạo

điều kiện để họ bỏ phiếu tại nơi tạm trú. Thôn cũng mua thêm loa đài phục vụ công tác tuyên truyền bầu cử. Bên cạnh tuyên truyền qua các hội nghị, sinh hoạt của các chi hội, chi đoàn thì các nội dung về bầu cử

cũng được tuyên truyền qua các buổi tập dân vũ, dưỡng sinh.

Cùng với sự chuẩn bị tích cực của ủy ban bầu cử các cấp, cử tri xã Phú Xuân đang hướng về ngày bầu cử với niềm tin và sự

kỳ vọng sẽ lựa chọn được những đại biểu có đủ tiêu chuẩn về năng lực, phẩm chất, đạo đức để bầu vào Quốc hội và cơ quan dân cử ở địa phương.

**XUÂN PHƯƠNG**



Tuyên truyền trực quan về bầu cử tại thôn Đại Lai 2, xã Phú Xuân (thành phố Thái Bình).

Ảnh chụp trước ngày 28/4/2021